

# Học sinh trường THPT Newton: “điều đặc biệt ở một trường tư”

10:36 16/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Đến thời điểm này, Newton vẫn là trường tư thực duy nhất của Hà Nội có học sinh tham dự kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO). Qua 2 năm có học sinh dự thi và mang về kết quả rực rỡ, Trường Newton tiếp tục khẳng định thương hiệu của một trường “quốc tế chuyên”.

## Newton, trường tư duy nhất có học sinh dự thi IJSO

Vương Hà Chi và Vũ Nhật Long, lớp 10G0 Trường THCS - THPT Newton là hai học sinh vừa xuất sắc vượt qua các đối thủ nặng ký của nước bạn để mang hai tấm Huy chương Bạc danh giá về cho Việt Nam và cho ngành GD&ĐT Hà Nội.



*Em Vũ Nhật Long và Vương Hà Chi, hai học sinh lớp 10G0 Trường THCS - THPT Newton nhận giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội vì thành tích đoạt Huy chương Bạc tại Olympic Khoa học trẻ (IJSO) 2024*

Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) là kỳ thi uy tín nhất cho học sinh lứa tuổi 15, được tổ chức luân phiên bởi Bộ GD&ĐT của các quốc gia trên thế giới. Kiến thức của kỳ thi tương đối toàn diện, tích hợp 3 môn khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học). Thí sinh tham gia dự thi bằng tiếng Anh với 3 bài gồm: bài thi trắc nghiệm khách quan về kiến thức chung; bài thi lý thuyết yêu cầu kỹ năng tổng hợp, phân tích, giải quyết vấn đề; bài thi thực hành sử dụng các dụng cụ, máy móc hiện đại. Hơn 10 năm qua, Sở GD&ĐT Hà Nội được Bộ GD&ĐT, UBND TP tin tưởng giao nhiệm vụ tuyển chọn, thành lập đoàn học sinh tham gia kỳ thi IJSO.

Năm 2024, IJSO được tổ chức ở nước Cộng hòa Rumani, từ ngày 2 - 12/12 với sự tham gia của hơn 303 học sinh đến từ 52 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đoàn học sinh Hà Nội đại diện Việt Nam có 6 thành viên đến từ 3 trường THPT: chuyên Hà Nội - Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ và THCS - THPT Newton.



*6 học sinh đoàn Việt Nam tham dự IJSO 2024 tại Cộng hòa Rumani cùng các giáo viên lãnh đội*

Để trở thành thành viên chính thức của đội tuyển, Vũ Nhật Long và Vương Hà Chi đã có hành trình

ôn luyện vất vả, vượt qua gần 300 học sinh giỏi các môn khoa học tự nhiên đến từ nhiều trường THPT tại Hà Nội và giành giải nhất ở vòng tuyển chọn. Tiếp đó, 6 thành viên đội tuyển chính thức đã có thời gian ôn luyện tập trung gần 2 tháng trước khi lên đường dự thi tại Rumani.

Bằng kiến thức chắc chắn cùng sự tự tin, Vương Hà Chi, Vũ Nhật Long đã nỗ lực hết mình và đều giành Huy chương Bạc, góp phần tạo nên thành tích xuất sắc cho Đoàn Việt Nam với 100% thành viên đạt huy chương, trong đó có 5 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng.

Trước đó, năm 2023, Trường THCS - THPT Newton là hiện tượng hi hữu khi có 1 học sinh lọt đội tuyển IJSO, đó là em Hoàng Phạm Minh Khánh, lớp 10G0. Khánh gây ấn tượng mạnh khi là học sinh trường tư thục đầu tiên lọt đội tuyển học sinh Việt Nam dự thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế nhưng giành kết quả xuất sắc nhất toàn đoàn với tám Huy chương Bạc. Theo đó, đoàn học sinh Việt Nam có 100% thành viên đạt huy chương với 1 Huy chương Bạc (của Minh Khánh) và 5 Huy chương Đồng (của học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam).

### **Thành tích xuất sắc của 3 học sinh**

Hoàng Phạm Minh Khánh, Vương Hà Chi và Vũ Nhật Long là những học sinh xuất sắc của Trường THCS - THPT Newton. Cả 3 em có điểm chung khi đều là học sinh giỏi cấp TP, đỗ nhiều nguyện vọng chuyên vào nhiều trường chuyên danh tiếng nhưng quyết định ghi danh tại Trường Newton. Đặc biệt, sau thời gian theo học, 3 học sinh đều thấy lựa chọn của mình là đúng đắn.



*Hoàng Phạm Minh Khánh, học sinh giành Huy chương bạc tại IJSO 2023 cùng cô Hiệu trưởng Hoàng Thị Mận*

Cụ thể, tại kỳ thi học sinh giỏi cấp TP năm học 2023 - 2024, Vũ Nhật Long là học sinh đạt danh hiệu thủ khoa môn khoa học và giải nhì môn hóa học. Trong kỳ thi lớp 10 vừa qua, em đỗ chuyên hóa - Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm và chuyên Anh - Trường THPT chuyên Ngoại ngữ.

Vương Hà Chi từng giành giải nhất - kỳ thi học sinh giỏi cấp TP môn khoa học; giải Nhì - kỳ thi học sinh giỏi cấp TP môn sinh học. Em cũng từng gây ấn tượng khi đỗ 4 nguyện vọng vào các trường chuyên: Sư phạm, Khoa học tự nhiên, Hà Nội - Amsterdam, song bằng Hà Nội - Amsterdam.

Còn Hoàng Phạm Minh Khánh là học sinh xuất sắc toàn diện khi giải đều tất cả các môn như toán, lý, hóa, sinh, tiếng Anh... Em từng giải Nhì - học sinh giỏi TP môn toán, giải Nhì - học sinh giỏi TP môn khoa học, giải Ba - học sinh giỏi TP môn hóa (vượt cấp); giải Ba - học sinh giỏi TP môn toán

(vượt cấp).

Tại kỳ thi lớp 10 THPT, Minh Khánh cùng lúc đỗ nhiều hệ chuyên của các trường chuyên gồm: chuyên toán và chuyên lý - Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, chuyên toán và chuyên hóa - Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên.

Đứng trước nhiều lựa chọn là vậy nhưng cả 3 em tiếp tục có thêm điểm chung, đó là: quyết định chọn lớp Sân học bổng - Trường Newton để học 3 năm cấp THPT.

### **Hài lòng vì chọn Liên cấp Newton**

Trở về từ kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO 2024), Vương Hà Chi chia sẻ: em đã nỗ lực hết mình và rất tự hào về kết quả vừa đạt được. Với em, giá trị của kỳ thi không chỉ là kiến thức học thuật mà 12 ngày ở Rumani, em được trải nghiệm nhiều nơi, giao lưu với nhiều bạn bè quốc tế, học cách tự chăm sóc bản thân, tự điều tiết cảm xúc để có tâm trạng tốt nhất khi bước vào phòng thi.



*Gia đình và thầy, bạn bè ra Sân bay quốc tế Nội Bài chào đón, chúc mừng hai học sinh Vương Hà Chi và Vũ Nhật Long*

“Em vô cùng biết ơn nhà trường vì đã tạo điều kiện rất tốt cho em và các bạn trong thời gian ôn

luyện đội tuyển. Nếu không có sự đầu tư bài bản của nhà trường, em không thể có thành quả như hôm nay. Trở về từ kỳ thi IJSO với tấm Huy chương Bạc, tại sân bay quốc tế Nội Bài, em được các thầy cô trong ban lãnh đạo, Ban giám hiệu Trường Newton chào đón nồng nhiệt. Cô Hiệu trưởng Hoàng Thị Mận đã chúc mừng và ôm em thật chặt. Em rất hạnh phúc và thấy rằng, mình chọn học tại Trường Newton thực sự là một quyết định đúng đắn” - Vương Hà Chi cho biết.

“Quả thật, với cánh cửa rộng mở, việc chọn lựa ngôi trường cho Khánh học cấp THPT không hề dễ dàng. Tuy nhiên, qua tìm hiểu mô hình, cha mẹ và Khánh bị thu hút bởi chương trình giáo dục hiện đại của Hệ thống Newton. Trường Newton luôn sát sao, quan tâm, có lộ trình rõ ràng và tạo cơ hội để học sinh không chỉ học kiến thức theo đúng khả năng mà còn tạo cơ hội cho các con phát triển toàn diện nhiều kỹ năng, đặc biệt có môi trường học ngoại ngữ rất tuyệt vời. Đến nay, cả gia đình và con đều thấy lựa chọn Newton là phù hợp”, chị Phạm Minh, mẹ Minh Khánh bày tỏ.

Theo chị Phạm Minh, tại lớp G0 Newton, các con được tạo điều kiện rất tốt để thỏa đam mê và rộng đường phát triển. Với Minh Khánh, đây là bệ đỡ chắc chắn để con phát huy năng lực và từng bước thực hiện ước mơ trong tương lai.

Chia sẻ về lý do chọn Newton là môi trường học tập cho con giữa rất nhiều ngôi trường hiện đại khác trên địa bàn Thủ đô, ông Nguyễn Mậu Dũng, Chủ tịch ban thường trực Hội Cha mẹ học sinh trường THCS - THPT Newton khẳng định: “Phụ huynh chúng tôi vui mừng, hạnh phúc khi nhìn thấy các con được trưởng thành và phát triển tại một ngôi trường hạnh phúc. Ở đó, các con được thầy cô yêu thương như con và luôn thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Với chúng tôi, việc chọn Newton để con đồng hành và chinh phục tương lai là một quyết định đúng đắn...”.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/truong-thcs-thpt-newton-duong-den-voi-ky-thi-olympic-khoa-hoc-tre-quoc-te>